



ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี” โดยมีธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตีกรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

แจ้งการยกเลิกการให้บริการบางประเภทบนซิตีโมบายล์แอป และ ซิตี้แบงก์ ออนไลน์

ตามที่มีการโอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลของธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นั้น ธนาคารเรียนแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการซิตีโมบายล์แอป และซิตีแบงก์ ออนไลน์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของท่าน โดยการยกเลิกบริการในครั้งนี้ ธนาคารได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว และใคร่ขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ธนาคารจะเริ่มปิดให้บริการธุรกรรมบางประเภทบนซิตีโมบายล์แอป และซิตีแบงก์ ออนไลน์ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

วันที่ยกเลิกบริการ	ประเภทธุรกรรม	ซิตีแบงก์ ออนไลน์	ซิตีโมบายล์ แอป
8 มีนาคม 2567	บริการสมัครบัตรเสริม	X	X
	บริการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ	X	X
	บริการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ		X
	ลงทะเบียนขอใช้บริการหรือขอยกเลิกบริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์	X	
	อายุบัตรเครดิต/ขอบัตรเครดิตใหม่		X
	อัปเดตข้อมูลติดต่อ	X	X

17 มีนาคม 2567	หมายเลข CVV ชั่วคราวของบัตร เครดิต		X
	ตั้งรายการโอนเงิน ชำระเงิน ล่วงหน้าและแบบประจำ	X	X
2 เมษายน 2567	บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	X	
10 เมษายน 2567	บริการซื้อขายหน่วยลงทุน	X	X

ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการยกเลิกการให้บริการซีดีโมบายล์แอป และซีดีแบงก์ออนไลน์ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือธนาคารสาขาใกล้บ้านท่าน ขอขอบคุณที่เลือกเราให้เป็นพันธมิตรทางการเงินของท่าน และหวังว่าจะได้ดูแลท่านต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ